

อีเวนท์ค้นหาที่คนอยากมีบ้านไม่ควรพลาด

✖ DDproperty.com เดินหน้าจัดอีเวนท์กระตุ้นกำลังซื้อส่งท้ายไตรมาส 3 กับงานแสดงบ้านและคอนโด เพื่ออยู่อาศัยและการลงทุน DDproperty Show ระหว่าง 10 – 16 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา นางสาวอรพิมพ์ เหลืองอ่อน ผู้จัดการประจำประเทศไทย เว็บไซต์ DDproperty.com เปิดเผยว่านับตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นมาสถานการณ์ภายในประเทศมันคงขึ้นส่งผลบวกต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวม ส่วนหนึ่งมาจากความมั่นใจของผู้บริโภคที่เริ่มฟื้นตัวกลับมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าตกอยู่ในสภาวะที่ลังเลและชะลอการตัดสินใจซื้อออกไป เนื่องจากไม่แน่ใจกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ผันผวน

การฟื้นตัวของกำลังซื้อนี่เองที่ทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศเริ่มกลับมามีความคึกคักอีกครั้ง สังเกตได้จากจำนวนของผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ และยอดขายของบรรดาผู้ประกอบการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตลาดให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง DDproperty.com เองในฐานะเว็บไซต์สื่อกลางการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์จึงได้จัดอีเวนท์ปลุกกำลังซื้อครั้งสำคัญส่งท้ายไตรมาส 3 ของปีในชื่องาน “DDproperty Show” ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Modern Sophisticates ตอบโจทย์ความทันสมัย แฝงไปด้วยความน่าค้นหาในทุกวันของคุณ ระหว่างวันพุธที่ 10 – วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา

โครงการที่อยู่อาศัยที่เข้าร่วมแสดงในงานครั้งนี้ มีทั้งโครงการในกรุงเทพฯ ตามแนวรถไฟฟ้าและทำเลศักยภาพ รวมไปถึงทำเลเมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่างชะอำ หัวหิน บางแสน พัทยา และศรีราชา รวมกว่า 15 โครงการ พร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 100,000 บาทและข้อเสนอพิเศษที่น่าสนใจ ไม่เฉพาะการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองเท่านั้น แต่สำหรับการซื้อเพื่อลงทุนด้วย อาทิ ข้อเสนอการันตีผลตอบแทนค่าเช่าสูงถึง 8% เป็นต้น

สำหรับผู้จองโครงการภายในงานรับสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone5C และบัตรรับประทานอาหาร Fuji

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ www.ddproperty.com/events-dps8 พร้อมรับสิทธิ์ลุ้นรับตั๋วหนังฟรีทุกวัน

ข่าวอสังหาอื่นๆ <http://www.ddproperty.com/ข่าวอสังหาริมทรัพย์-บทความ>

อัปเดตข่าวอสังหาฯ ส่งตรงจากเว็บไซต์อสังหาฯ อันดับ 1 ของเมืองไทยฟรี สมัครได้ที่นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์โดย:

บริษัท Allproperty Media Co.,Ltd

คุณพัชรี วงศ์มิตรไมตรี โทร. 02-3524888